

Số: /TB-SNN

Lào Cai, ngày tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Duy- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm

Ngày 06/7/2022, đồng chí **Đỗ Văn Duy**, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo các phòng, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR và 12 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng, đơn vị thuộc Chi cục và ý kiến của lãnh đạo Chi cục về kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm; đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm đối với lĩnh vực Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Chi cục Kiểm lâm đã nỗ lực cố gắng, chủ động tham mưu, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ; công bố diễn biến rừng năm 2021 kịp thời, công tác khoán bảo vệ rừng đạt 100% KH, số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm 40% so với cùng kỳ và được phát hiện, xử lý kịp thời tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; đã trồng 3.618,16 ha rừng, trong đó trồng mới rừng sản xuất 3.194/5.450 ha đạt 58,61% KH, trồng được trên 1,14 triệu cây xanh phân tán, đạt gần 60% KH; công tác chuẩn bị cây giống, quản lý cây giống lâm nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực; cơ bản đã hoàn thành công tác xây dựng chương trình, dự án... cho giai đoạn 2022-2025; công tác xây dựng lực lượng đi vào nề nếp...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn đó là: Việc thay đổi tư duy từ tư duy quản lý đơn thuần sang tư duy quản lý và phát triển theo Luật Lâm nghiệp còn chậm nên kinh tế lâm nghiệp, kinh tế đồi rừng chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ; diện tích rừng trồng mới tăng nhưng công tác chăm sóc rừng mới trồng chưa được quan tâm đúng mức nên ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và khả năng thành rừng, đặc biệt là rừng trồng phòng hộ thay thế chuyển mục đích sử dụng; công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp còn bất cập; việc

tham mưu thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy còn chưa thực sự nổi bật (việc thu hút kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực lâm nghiệp còn hạn chế; thống kê giá trị sản xuất lâm nghiệp chưa sát với thực tế); năng lực, trách nhiệm của đội ngũ kiểm lâm địa bàn còn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa sâu sát với công việc... Công tác trồng rừng ở vùng cao còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong tìm cây trồng lâm nghiệp phù hợp với từng vùng. Cơ chế, chính sách về lâm nghiệp chưa được ban hành đầy đủ; kinh phí cho bảo vệ, phát triển rừng chưa được phân bổ; việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng còn nhiều bất cập..., đây là những vấn đề Chi cục Kiểm lâm phải quan tâm, tập trung tham mưu; phối hợp tham mưu, giải quyết trong thời gian tới.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 là cơ sở để tổ chức thực hiện những năm tiếp theo, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về kinh tế lâm nghiệp, kinh tế đồi rừng theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư... tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là trong mùa hanh khô.

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ trồng rừng Hè Thu và Đông Xuân, quyết tâm phấn đấu trồng vượt 10% KH năm; đồng thời đôn đốc các chủ rừng chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng đã trồng chưa thành rừng để đảm bảo tỷ lệ sống và khả năng thành rừng khi kết thúc giai đoạn đầu tư để hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 60% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp; vận động Nhân dân không tự phát sản xuất giống; vận động Nhân dân chăm sóc diện tích rừng và cây xanh mới trồng, trồng rừng sau khai thác kịp thời; nghiệm thu chi trả hỗ trợ kịp thời, đúng quy định.

3. Tham mưu cho Sở trình cấp có thẩm quyền sớm bố trí, phân bổ vốn cho khối lượng hoàn thành năm 2021-2022 và kế hoạch năm 2023-2025. Nâng cao chất lượng công tác khoán, bảo vệ rừng gắn với sử dụng có hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền hỗ trợ bảo vệ rừng từ ngân sách. Rà soát chi trả đúng đối tượng, không chi trả cho diện tích không có rừng.

4. Các Ban Quản lý rừng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát ranh giới, diện tích các loại đất đang quản lý, sử dụng; trong đó, xác định cụ thể ranh giới, diện tích đất, rừng giữ lại quản lý; ranh giới diện tích chồng chéo,

tranh chấp, diện tích dự kiến chuyển trả về địa phương; Lập phương án quản lý, sử dụng đất, rừng theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi hồ sơ (*thuyết minh phương án, bản đồ*) về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

5. Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi diễn biến rừng, báo cáo đúng thực tế, kịp thời gian; chủ động phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã để được cung cấp thông tin các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nhưng chưa được cập nhật trong hồ sơ diễn biến rừng, dịch vụ môi trường rừng; cập nhật vào hồ sơ quản lý rừng phục vụ công tác quản lý và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

6. Tổ chức quản lý rừng chặt chẽ; kiểm soát toàn bộ các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng; thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục thu hồi rừng và trồng rừng thay thế theo đúng quy định; thực hiện cập nhật theo dõi diễn biến rừng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, mọi thay đổi phải có hồ sơ để kiểm chứng, đặc biệt lưu ý giải trình rõ nguyên nhân thay đổi khi chuyển trạng thái, giảm rừng tự nhiên.

7. Tổ chức lực lượng thường trực PCCCR 24/24; đặc biệt các huyện trọng điểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng các công cụ, phương tiện PCCCR; chủ động thực hiện các biện pháp PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát hiện sớm điểm cháy, xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

8. Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời, cương quyết các hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp. Rà soát các điểm nghi mất rừng, xác định rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức, dự án để tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng.

9. Chỉ đạo các Hạt kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với Chi cục thống kê các huyện, thị xã, thành phố để thống kê đầy đủ, chính xác giá trị sản xuất lâm nghiệp. Tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các nội dung về lâm nghiệp theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là về phát triển kinh tế đồi rừng; tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào phát triển lâm nghiệp hàng hóa. Yêu cầu các Hạt Kiểm lâm phải nắm bắt, quản lý đối với các Dự án, nội dung về lâm nghiệp tại các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 do các đơn vị khác thực hiện.

10. Đẩy mạnh nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức đặc biệt là kiểm lâm địa bàn; tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, nhận thức và kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những người không đáp ứng yêu cầu công tác và vị trí việc làm theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí **Đỗ Văn Duy** - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở, Ông Tiến - PGĐ Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Công TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, TH.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Hoàng Hiệp